

Số: 335 - BC/TĐ

## **BÁO CÁO**

### **Phong trào thi đua yêu nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 – 2010.**

\*\*\*\*

Thực hiện tinh thần công văn số 20/HĐTĐKT ngày 02/6/2010 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc báo cáo phong trào thi đua và gương điển hình tiên tiến. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xin báo cáo 02 phong trào thi đua tiêu biểu của Đoàn với nội dung cụ thể như sau:

#### **I/- PHẦN BÁO CÁO 02 PHONG TRÀO THI ĐUA TIÊU BIỂU:**

##### **1. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:**

###### *a. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội:*

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tăng cường triển khai trong thời gian qua. Đoàn Thanh niên các cấp chủ động trong việc tham mưu cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học thông qua quỹ lập nghiệp Trần Văn Ôn, học bổng hỗ trợ tài năng trẻ, ... Nhiều hoạt động được đa dạng hóa về nội dung, đổi mới về phương thức trong phát huy thanh niên lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn chỉ đạo trong từng đối tượng thanh niên, lĩnh vực công tác một cách cụ thể và hiệu quả.

Các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến và giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học được triển khai đạt kết quả đáng ghi nhận. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Giám đốc VNPT tỉnh Bến Tre khánh thành và đưa vào sử dụng Vườn tri thức nhằm hỗ trợ, cổ vũ học sinh, sinh viên học ngoại ngữ, tin học; Đoàn các trường Cao Đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong tỉnh phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, tăng cường thực hành nghề,...

Đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cho thanh niên nông thôn, như phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ kiến thức, con giống vật nuôi cây trồng hỗ trợ thanh niên trong lao động phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện chương trình “Máy tính cũ, tri thức mới” vận động thành lập các điểm Truy cập xanh với qui mô mỗi điểm từ 3 đến 5 máy tại các cơ sở Đoàn để hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận với khoa học công nghệ,

102

thành lập các điểm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và truy cập Internet. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 4 điểm truy cập xanh. 20/20 xã, thị trấn Đoàn của huyện Bình Đại được trang bị máy tính nối mạng. Trong năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ trang bị máy tính cho các xã, phường, thị trấn Đoàn của huyện Thạnh Phú và Thành Đoàn Tp. Bến Tre.

*b. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:*

Phong trào thanh niên tình nguyện là điểm sáng, nổi bật trong triển khai các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện tại tỉnh Bến Tre được phát triển trên nền tảng 10 năm thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Chiến dịch thanh niên, sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” là hoạt động tình nguyện cao điểm của đoàn viên thanh niên Bến Tre. Thông qua đây, thanh niên Bến Tre xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, góp phần chuyển biến tích cực đến bộ mặt xã hội ở nông thôn. Các công trình, phần việc thanh niên được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá rất cao: xây cầu, làm đường, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi, ôn tập hè, khám chữa bệnh cho nhân dân nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền giáo dục pháp luật,...

Trong nửa nhiệm kỳ qua, nhiều loại hình thanh niên tình nguyện tại chỗ được hình thành như: đội hình Hành quân xanh của thanh niên lực lượng vũ trang, đội hình Khăn hồng tình nguyện của lực lượng cán bộ giáo viên TPT Đội, đội hình Kỳ nghỉ hồng của thanh niên công chức, CLB Thầy thuốc trẻ, CLB Luật gia trẻ, CLB Những trái tim hồng,... đã góp phần tạo nên tính phong phú, đa dạng và sâu rộng của phong trào thanh niên tình nguyện. Ngoài tình nguyện cao điểm, phong trào thanh niên tình nguyện còn được thực hiện một cách thường xuyên, ngoài tình nguyện dài ngày, phong trào thanh niên tình nguyện tùy theo đặc điểm tình hình có thêm các hoạt động tình nguyện ngắn ngày.

Thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc góp phần giải quyết những khó khăn của địa phương nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã được triển khai trong qua nửa nhiệm kỳ đó là phong trào xây dựng Nhà nhân ái (370 căn), phong trào nâng cấp giao thông nông thôn như làm cầu, làm đường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,...

Thực hiện Chương trình “Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, đây cũng là một trong 3 trọng tâm của Tỉnh ủy, Đoàn các cấp bằng nhiều hoạt động thiết thực thông qua các đợt cao điểm như Tháng Thanh niên, Mùa hè xanh mỗi đoàn cơ sở chọn một “điểm đen” về môi trường tại địa phương mình để phối hợp cải tạo, đăng ký thực hiện công trình thanh niên; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ dòng sông quê hương, thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động nạo vét làm thông thoáng

kênh mương, sông rạch, tuyên truyền quần chúng nhân dân không xả rác bừa bãi xuống dòng sông và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

*c. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:*

Chương trình đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, xây dựng nền móng quốc phòng toàn dân trong đông đảo đoàn viên thanh niên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm động viên, cổ vũ thanh niên nhập ngũ và tổ chức tiếp nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hàng năm, tỷ lệ giao quân về trên đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; chất lượng hàng năm đều tăng lên cả về trình độ học vấn, tỷ lệ đoàn viên, đảng viên. 100% xã, phường, thị trấn Đoàn đều tổ chức “*Hội trại tuổi trẻ giữ nước*”. Từ năm 2006 đến 2010 đã có trên 3500 thanh niên xuất ngũ được quan tâm giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm.

Đoàn viên thanh niên quân đội và công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “*Giành 3 đỉnh cao chiến thắng*”, “*Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ*”, phong trào “*Thanh niên Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy*”; công tác hành quân dã ngoại, đội hình “*hành quân xanh*” vận động quần chúng tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền pháp luật, xây dựng lực lượng ở những địa bàn “*điểm nóng*”,...góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Đoàn viên thanh niên Bến Tre luôn ý thức phải đi đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong nửa nhiệm kỳ, từ khắp các huyện, thành và cơ sở đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Công an, Phụ nữ nhận cảm hóa, giáo dục TTN chậm tiến tại cộng đồng. Nét mới là đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ vốn và hướng dẫn cách thức làm ăn cho thanh niên sau khi đã được giáo dục, cảm hóa, tổ chức họp mặt và giúp đỡ những người được đặc xá, qua đó đã mở thêm giải pháp trong việc vận động đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả. CLB Dừa Xanh của tỉnh ra đời là một minh chứng.

Hoạt động của 160/160 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hoạt động như tổ chức hội thi kiến thức, tiểu phẩm tuyên truyền, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, tuyến đường thanh niên an toàn giao thông,...đã thể hiện được tính thiết thực và hiệu quả trong việc tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao.

Cuộc vận động “*Vì nghĩa tình biên giới hải đảo*” được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng loạt. 100% huyện, thành Đoàn, Đoàn ngành, Đoàn trường học tổ chức kết nghĩa và có các hoạt động thiết thực với các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh. Tuổi trẻ Bến Tre kết nghĩa cùng tuổi trẻ Lữ Đoàn 127 – Vùng 5 hải

quân. Trong nửa nhiệm kỳ, Đoàn TN của hai đơn vị đã tiến hành các hoạt động sơ kết giao lưu văn hóa, văn nghệ, viết thư thăm hỏi và thực hiện công trình thanh niên của tuổi trẻ Bến Tre tặng máy tính tại Lũ 127 – Vùng 5 Hải quân.

*d. Xung kích thực hiện cải cách hành chính:*

Phong trào “3 trách nhiệm” đối với thanh niên công nhân, viên chức. Phát động thanh niên là cán bộ công chức phong trào học tập ngoại ngữ, tin học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được thanh niên công nhân, viên chức thực hiện và được đưa vào áp dụng thực tiễn được lãnh đạo đơn vị đánh giá rất cao.

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với VNPT Bến Tre tổ chức cuộc thi “Nét đẹp công sở, nụ cười công chức” góp phần xây dựng hình ảnh công chức trẻ tận tụy, thật sự là “*công bộc*” của công dân.

*e. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.*

Đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động cung cấp cho đoàn viên thanh niên thông tin về hội nhập, về tổ chức thương mại WTO, các chủ trương, cam kết của Việt Nam, những thời cơ, thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO.

Tuyên truyền vận động thanh niên nông thôn chuyển đổi tập quán và phương thức canh tác, tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất như các mô hình trồng bưởi da xanh theo ứng dụng qui trình GAP, mận An Phước, mô hình trang trại trẻ theo qui trình khép kín...Triển khai các chương trình “Doanh nghiệp trẻ hỗ trợ tài năng trẻ”, doanh nhân trẻ đi đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và quảng bá thương hiệu.

**2. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:**

*a. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:* được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai hướng vào các hoạt động giáo dục ý thức và động viên hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên vươn lên trong học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ.

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập thông qua các đợt tuyên truyền, diễn đàn, hoạt động tư vấn mùa thi, hướng nghiệp, CLB học thuật, hội thi tin học trẻ,...Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động hiệu quả tham gia phổ cập THCS, THPT, phổ cập tin học, vận động đoàn viên thanh niên học ngoại ngữ, tin học. Thành lập 4 điểm truy cập xanh, 01 Vườn tri thức cấp tỉnh với 40 máy tính. Tổ chức nhiều loại hình hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên học tập được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt như: hướng dẫn sinh viên vay vốn học tập, các quỹ học bổng, quỹ khuyến học, tặng học phẩm, xe đạp, quần áo,...

Thông qua chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre*”, nhiều tấm gương thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập được tôn vinh, nêu gương, đồng thời hỗ trợ, động viên kịp thời cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

*b. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:*

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên học nghề lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo thực hiện thông qua các hoạt động như: thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh, chi Hội Doanh nghiệp trẻ các huyện, thành phố, các hoạt động hội chợ việc làm, phiên chợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên, giới thiệu thanh niên tham gia xuất khẩu lao động, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên nông thôn kỹ năng lập dự án kinh tế để vay vốn từ Ngân hàng chính sách góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức cuộc thi “*Ý tưởng kinh doanh*” cấp tỉnh nhằm khuyến khích và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã có hơn 31.000 thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Hiện nay, trong toàn tỉnh có 38 trang trại trẻ, 08 tổ hợp tác thanh niên, 218 mô hình kinh tế 50 triệu/ha của thanh niên có hiệu quả. Từ năm 2006 đến 2010, Đoàn – Hội các cấp đã hướng dẫn phối hợp giải ngân cho 3.108 thanh niên vay sản xuất kinh tế với số tiền 31,8 tỷ đồng, vận động thanh niên tiết kiệm để tự giúp nhau với số tiền là 7,1 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế - xã hội được Đoàn các cấp triển khai rộng khắp. Thông qua các liên hoan thanh niên giỏi nghề nông, kỹ sư chân đất, liên hoan thanh niên tiêu biểu, các giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn, nhiều tấm gương thanh niên nông thôn sản xuất giỏi, mô hình hợp tác xã thanh niên hiệu quả đã được tôn vinh và nhân rộng.

Đề án “*Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm*” được triển khai trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trực tiếp việc triển khai đề án. Tổ chức tập huấn về nghề nghiệp và việc làm cho 200 cán bộ Đoàn các cấp, tham gia trong Ban chỉ đạo các cấp thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng chính phủ về đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn đến năm 2020.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, nhằm đồng hành cùng thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định vươn lên thoát nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với VNPT tỉnh triển khai 200 căn nhà tình bạn cho các đối tượng thanh niên là chủ hộ nghèo và thanh niên nằm trong hộ nghèo.

*c. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần* với nhiều hoạt động phong phú nhằm xây dựng ý thức, xây dựng lối sống lành mạnh và chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên.

Điểm nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua là việc phát triển các đội thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng, cùng với phong trào văn hóa văn nghệ quần

chúng tại cơ sở đã góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và định hướng hưởng thụ âm nhạc, khơi dậy phong trào hát ca khúc cách mạng trong thanh niên; tổ chức liên hoan thanh niên hát dân ca từ cấp huyện đến cấp tỉnh, thành lập đội văn nghệ xung kích của tỉnh đi biểu diễn phục vụ tại các xã, phường, thị trấn Đoàn, các CLB Hát nhau nghe, CLB Đàn ca tài tử,... đã góp phần đáp ứng được nhu cầu và định hướng thị hiếu âm nhạc trong thanh thiếu niên. Nhiều loại hình tổ chức mới được thành lập phù hợp với sự phát triển về nhu cầu giải trí của tuổi trẻ như CLB Hip hop, CLB Nhảy hiện đại,...

Nhà Thiếu nhi tỉnh với nhiều hoạt động phong phú như liên hoan văn hóa văn nghệ, hội thi vẽ tranh, sân chơi cho thiếu nhi vùng sâu, tổ chức các lớp năng khiếu hè, CLB Phóng viên nhỏ,... góp phần không nhỏ trong việc tạo sân chơi cho thiếu nhi Bến Tre.

Phong trào thể thao trong thanh niên được đẩy mạnh thông qua việc tham gia cuộc vận động *"Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"*, phong trào *"Thanh niên khỏe vì ngày mai lập nghiệp"*, *"Khỏe để bảo vệ Tổ quốc"*,... các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên tại cơ sở, các giải bóng đá, bóng chuyền, hoạt động giao hữu thể dục thể thao; Phát động mỗi đoàn viên thanh niên lựa chọn cho mình một môn thể thao yêu thích và đăng ký luyện tập, các giải bóng đá mini 26/3, Ngày hội Thanh niên khỏe, giải bóng chuyền thanh niên 15/10, giải Việt dã thanh niên được duy trì và tổ chức hàng năm nhằm góp phần động viên phong trào và tạo sân chơi cho thanh niên.

Được sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đang hoàn tất thủ tục thành lập Dự án khả thi để xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi của tỉnh, dự kiến sẽ khởi công nhân KN 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

#### *d. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội:*

Trong nửa nhiệm kỳ qua, nhiều lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về chăm sóc sức khỏe vị thành niên thanh niên theo chương trình của Dự án Unfpa, tổ chức truyền hình trực tiếp giữa các chuyên gia tâm lý với Thanh thiếu niên của tỉnh, tập huấn và khảo sát về hoạt động tình nguyện, kỹ năng làm việc theo nhóm, tập huấn điều phối viên cho chương trình *"học kỳ trong Quân Đội"*,... được tổ chức và đưa cán bộ tham gia tập huấn góp phần trong việc nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, định hướng các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

## **II/- PHẦN BÁO CÁO GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN:**

***1/- Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm – Phó Chánh Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre.***

- Sinh ngày 09/9/1964, quê quán xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm.

- Với thành tích: Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 05 năm liền, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 02 kỳ liên tục (2004 – 2006, 2007 – 2009); được Chính phủ tặng Bằng Khen với thành tích 05 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

**2/- Đ/c Nguyễn Thị Diễm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre.**

- Sinh ngày 19/01/1981, quê quán xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Bắc.

- Với thành tích: Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 05 năm liền, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh kỳ 2005 – 2007, năm 2009 được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích 05 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

**3/- Đ/c Trần Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre.**

- Sinh ngày 20/12/1979, quê quán xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc.

- Với thành tích: Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 05 năm liền, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh kỳ 2005 – 2007, năm 2009 được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích 05 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trên đây là báo cáo 02 phong trào thi đua tiêu biểu và gương điển hình tiên tiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 – 2010. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

**\*Nơi nhận:**

- TT HĐTĐKT tỉnh;
- TT HĐTĐKT Tỉnh Đoàn;
- Lưu VT. ✓

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
BÍ THƯ**



**Đỗ Thị Thu Thảo**

17